
การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผลการสัมมนาฯ  

และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)   
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 

 

SRT/TR/P05591/รายงานสรุปผลการสมัมนาฯ/RT01_Chap0_rev00 -1-      

สรุปผลการสัมมนาเพื่อแนะน าโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร 

 
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.          
ห้องปทุมทิพย์ ช้ัน 2 โรงแรมมรกตทวิน อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
ประธานการสัมมนาฯ  นายกองเอก พุทธ  กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
จ านวนผู้ร่วมการสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 166 คน ประกอบด้วย 

 

ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 
1 กระทรวงคมนาคม 2 
2 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 8 
3 บริษัทท่ีปรึกษา 18 
4 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 2 
5 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม 117 
6 ภาคเอกชน 1 
7 กลุ่มสมาคม/องค์กรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 4 
8 ภาคประชาชน 2 
9 สื่อมวลชน 12 

รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งสิ้น 166 
 

สรุปประเด็นค าถาม/ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงจากโครงการฯ ในการสัมมนาฯ  
ผู้ซักถาม  

(ชื่อ /ต าแหน่ง/หน่วยงาน) 
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

ด้านรายละเอียดโครงการ การลงทุน และการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งท่าเรือ 
1. นาวาเอก กิตติพงษ์  พุ่มสร้าง  
รองผู้อ านวยการ 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัด
ชุมพร 

 เ ห็ นด้ วยกั บก ารพัฒนา โคร งกา ร 
เนื่องจากจังหวัดชุมพรต้องการท่าเรือน้ าลึก
ในการขนส่งสินค้า 

 

 ปัจจุบันมีการขนถ่ายน้ ามันขึ้นบกและ
ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ท่าเรือ
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) บริเวณ
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร ซึ่งประชาชนในพื้นที่รับทราบและ
ไม่ได้มีการคัดค้าน  

 

 ให้พิจารณากรณีการขนย้ายเรือทาง
ถนนจากฝั่งอ่าวไทยช่วงฤดูมรสุม  เพื่อไป
ท าการประมงฝั่ งอันดามัน โดยเมื่อได้

 ที่ ปรึ กษารั บ ไปพิ จารณา
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
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ผู้ซักถาม  
(ชื่อ /ต าแหน่ง/หน่วยงาน) 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

ต าแหน่งท่าเรือและเส้นทางเชื่อมแล้ว ขอให้
พิจารณาประเด็นเส้นทางส าหรับรถบรรทุก
เพื่อขนเรือด้วย 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 

 เสนอให้มีการศึกษาอุตสาหกรรม Cold 
Chain Logistics เนื่องจากในพื้นที่จังหวัด
ชุมพรมีสินค้าเกษตรที่สามารถขนส่งใน
รูปแบบอุตสาหกรรม Cold chain เพื่อเพิ่ม
มูลค่าได ้

 ที่ ปรึ กษารั บ ไปพิ จารณา
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ  

2. นายไพบูลย์  ลิม้เลิศวาที  
ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร  
 
  

 เห็นด้วยกับท่าเรือน้ าลึก โดยต าแหน่ง
ท่าเรือท่ีเหมาะสม คือ แหลมคอกวาง ฝั่งใต้ 
เพราะมีระดับน้ าลึกเกิน 12 เมตร โดยทิศ
เหนือมีร่องน้ าลึก 5-8 เมตร ทิศใต้มีร่องน้ า
ลึก 12-15 เมตร และอยู่ใกล้ตัวจังหวัดและ
ท่าอากาศยานชุมพร  

 ที่ ปรึ กษารั บ ไปพิ จารณา
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 

 บริเวณแหลมริ่ว จังหวัดชุมพร มีร่องน้ า
ลึกเพียง 5 เมตร โดยที่ผ่านมาเมื่อถึงหน้า
ฤดูมรสุม ท่าเรือราชาเฟอรี่ต้องปิดให้บริการ 
เนื่องจากมีทรายมาทับถมก่อให้เกิดปัญหา
เรื่องความลึกของร่องน้ าและเวลาน้ าลง ท า
ให้ร่องน้ าตื้น เรือไม่สามารถเข้ามาใช้บริการ
ไ ด้  ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร 
ขุดลอกสูง 

 ที่ ป รึ กษารั บ ไปพิ จารณา
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 

 กรมเจ้าท่าเคยด าเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก
ชุมพร ซึ่งได้ก าหนดต าแหน่งท่าเรือน้ าลึกไว้
ที่บริเวณแหลมคอกวาง ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าประชาชนเห็นด้วยกับต าแหน่งที่ตั้ง
โครงการ และผ่านกระบวนการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว  

 

  ให้พิจารณาการด าเนินการโดยแบ่ง
ออกเป็นระยะ (Phasing) โดยในระยะแรก
ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมก่อน 

 ที่ ป รึ กษารั บ ไปพิ จารณา
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 
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ผู้ซักถาม  
(ชื่อ /ต าแหน่ง/หน่วยงาน) 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

3. นายส ารอง  สละชีพชูชาติ  
กรรมการชุมชนสุขเสมอ  
ส านักงานเทศบาลเมืองชุมพร 

 เห็นด้วยกับโครงการ และมีความ
ต้องการให้โครงการสามารถด าเนินการ
ก่อสร้างได้จริง 

 

4. นายสิทธิโชค  เล็งไพบูลย ์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพชุมพร 

 ไม่มีข้อคัดค้านใด ๆ ซึ่งการศึกษาท่าเรือ
ชุมพรเดิมเป็นการศึกษาเฉพาะท่าเรือเท่านั้น 
ท าให้ไม่คุ้มทุน 

 

 ต าแหน่งที่ตั้งท่าเรือ ขอให้พิจารณาเรื่อง
แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่อุทยาน กฎหมาย และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้รอบด้าน 

 ที่ ป รึ กษารั บ ไปพิ จารณา
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 

 กังวลเรื่องการก าหนดต าแหน่งท่าเรือ 
น้ าลึกและจุดเช่ือมต่อรถไฟ เนื่องจากโครงการ
ต้องมีพื้นที่เพื่อกองสินค้าขนาดใหญ่ หรือมีจุด
รับน้ ามันที่อยู่ติดชายฝั่ งทั้ งสองฝั่ งอย่าง
เพียงพอ จึงจะท าให้การด าเนินการก่อสร้าง
โครงการคุ้มต่อการลงทุน 

 ที่ ป รึ กษารั บ ไปพิ จารณา
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 

 เสนอให้มีการเปรียบเทียบผลได้ ผลเสีย
ระหว่างผลประโยชน์ที่ประชาชนทั้งประเทศ
จะได้ รับกับผลกระทบที่ จะ เกิดขึ้นกับ
ประชาชนในพื้นที่โครงการว่าจะมีความคุ้ม
ทุนต่อการลงทุนหรือไม่ เนื่องจากก่อนเกิด
การระบาดของโรคโควิด – 19 รายได้ของ
จังหวัดชุมพรมาจากการท่องเที่ยวประมาณ 
70,00-100,000 ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็น 10% 
ของรายได้ทั้งจังหวัดชุมพร  

 ที่ ป รึ กษารั บ ไปพิ จารณา
ประกอบการศึกษา เพราะถ้ามี
การด าเนินงานโครงการ ที่ปรึกษา
จ าเป็นต้องศึกษาทุกการเช่ือมต่อ 
ทั้งทางบก และทางราง เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. ดร.พรนค์พิเชฐ  แห่งหน 
ประธานมลูนิธิหลวงปูส่งฆ์จันทสโร
เพื่อการวิจัย 

 เสนอให้น าเสนอถึงประโยชน์ที่ประชาชน
ในพื้นที่จะได้รับด้วย  

 ในการลงพื้นที่ด าเนินกิจกรรม
การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน  
จะน า เสนอเรื่ องประโยชน์ ที่
ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ 

6. นายธนเทพ  กมศิลป์  
สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพ 

 ต้องการทราบต าแหน่งของท่าเรือที่
พิจารณาว่าอยู่บริเวณไหนบ้าง 
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ผู้ซักถาม  
(ชื่อ /ต าแหน่ง/หน่วยงาน) 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. นาวาเอก กิตติพงษ์  พุ่มสร้าง  
รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการรกัษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
(ศรชล.) จังหวัดชุมพร 

 การพัฒนาโครงการฯ จะก่อให้เกิด
ผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่าง
แน่นอน 

 ที่ปรึกษาพร้อมจะด าเนินการ
ช้ีแจงต่อประชาชนในพ้ืนท่ีที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงาน
โคร งก าร  หลั งจ ากนี้ เ มื่ อ ไ ด้
ทางเลือกที่ตั้งท่าเรือ แนวเส้นทาง
เ ช่ื อ ม ต่ อ  แ ล ะ พื้ น ที่ ห ลั ง ท่ า 
โครงการฯ จะต้องลงพื้นที่เพื่อ
ด า เนินกิจกรรมการมีส่วนกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 

2. นายสิทธิโชค  เล็งไพบูลย ์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพชุมพร 

 กั งวลเรื่ องผลกระทบที่ จะ เกิ ดกับ
ประชาชนในพื้นที่  และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม เพราะท่าเรือจ าเป็นต้องมีพื้นที่
กองสินค้าขนาดใหญ่ ต้องมีการเวนคืนท่ีดิน
จากประชาชนในพ้ืนท่ี  

 ที่ปรึกษาพร้อมจะด าเนินการ
ช้ีแจงต่อประชาชนในพ้ืนท่ีที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินงาน
โคร งก าร  หลั งจ ากนี้ เ มื่ อ ไ ด้
ทางเลือกที่ตั้งท่าเรือ แนวเส้นทาง
เ ช่ื อ ม ต่ อ  แ ล ะ พื้ น ที่ ห ลั ง ท่ า 
โครงการฯ จะต้องลงพื้นที่เพื่อ
ด า เนินกิจกรรมการมีส่วนกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 

 เสนอให้มีการศึกษาค่าชดเชยเรื่องพื้นที่
ท ากินของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในระยะ
สั้นและในระยะยาวอย่างเป็นธรรม 

 ที่ ป รึ กษารั บ ไปพิ จารณา
ประกอบการศึกษาค่าชดเชย 

  กังวลเรื่องผลกระทบทางด้านรายได้ต่อ
อาชีพการประมง และการท่องเที่ยวของ
จังหวัดชุมพร เมื่อมีการก่อสร้างท่าเรือ 
น้ าลึกจังหวัดชุมพร 

 ที่ ป รึ กษารั บ ไปพิ จารณา
ประกอบการศึกษาค่าชดเชย 

3. ดร.พรนค์พิเชฐ  แห่งหน 
ประธานมลูนิธิหลวงปูส่งฆ์จันทสโร
เพื่อการวิจัย 

 เห็นด้วยในหลักการ แต่อยากให้พิจารณา
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ผลกระทบระยะ
ยาวที่จะเกิดขึ้น เช่น ชาวประมง ประมง
พื้นบ้าน จะมีมาตรการเยียวยาหรือชดเชย
อย่างไร 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาเพื่อ
ประเมินผลกระทบระยะยาวที่จะ
เกิดขึ้น 

 เสนอให้ก าหนดมาตรการชดเชยรายได้ 
ในระยะยาวให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพประมง 
ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพประมง

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาเพื่อ
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
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ผู้ซักถาม  
(ชื่อ /ต าแหน่ง/หน่วยงาน) 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากจังหวัด
ชุมพรมีรายได้จากเกษตรกรรมเกือบ 100%  

และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาว 

4. นายธนเทพ  กมศิลป์  
สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร 

 เสนอให้เปิดเวทีทั้ง EIA และ EHIA เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นการสร้างการ
ยอมรับของโครงการ 

 หลังจากการสัมมนาครั้งนี้  
ทางที่ปรึกษาได้วางแผนท่ีลงพื้นที่
เพื่อช้ีแจง และพบปะประชาชน
ในพื้นที่  และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 จากการศึกษาโครงการรถไฟทางคู่ 
ที่ผ่านมามีการแจ้งกับประชาชนในพื้นที่
เรื่องการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟ ว่าจะ
ก่อสร้างในรูปแบบสะพานข้ามทางรถไฟ แต่
เมื่อถึงเวลาก่อสร้าง กลับสร้างเป็นรูปแบบ
อื่น และผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ คือ น้ าท่วมในพ้ืนท่ีที่ไม่เคยท่วม 

 ที่ ป รึ กษารั บ ไปพิ จารณา 
โดยเฉพาะเรื่องการระบายน้ า 
เนื่องจากบริเวณพื้นที่โครงการ 
มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขา ท าให้ 
ที่ปรึกษาต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็น
พิเศษ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์  

1. นายสิทธิโชค  เล็งไพบูลย ์
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพชุมพร 

 เสนอให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ทราบว่าจะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกชุมพร
บริเวณใด และแจ้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
ให้ประชาชนรับทราบด้วย 

 ที่ปรึกษาจะน าข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ทั้งเรื่องเส้นทางเช่ือมโยง
ต่าง ๆ และพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ น าเสนอ 
ในกิ จกรรมการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
และน ามาเผยแพร่ทางเว็บไซต์  

2. นายธนเทพ  กมศิลป์  
สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร 

 เสนอให้มีการจัดประชุมให้ครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้ งเชิญสื่อมวลชน 
ให้ครบถ้วน และน าเสนอทางเลือกของ
ต าแหน่งท่าเรือน้ าลึก มากกว่าการระบุ
ต าแหน่งท่าเรือน้ าลึกชุมพรโดยตรง เพราะ
กังวลว่าจะมีนายทุนเข้ามาซื้อที่ดินบริเวณทีต่ัง้
ท่าเรือ 

 หลังจากการสัมมนาครั้ งนี้   
ที่ปรึกษาได้วางแผนที่ลงพื้นที่ เพื่อ
ช้ีแจงและพบปะประชาชนในพื้นที่ 
และองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ครบ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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 บรรยากาศการสัมมนาฯ 

 

  
ลงทะเบียนรับเอกสาร ชมนิทรรศการ 

  
กล่าวรายงานการสัมมนาฯ 

โดยนางวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์   
รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและ 

แผนการขนส่งและจราจร 

กล่าวเปิดการสัมมนาฯ  
โดยนายกองเอกพุทธ  กฤชคงพันธุ์  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

  
มอบของท่ีระลกึ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก 
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บรรยายพิเศษด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา  

โดยนายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

น าเสนอ กรอบแนวคิดการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนส่งสนิค้าเชื่อมโยง EEC กับ SEC  

โดยดร.นทชัย  วงษ์ชวลิตกุล  ที่ปรึกษาโครงการ 

  

น าเสนอรายละเอียดโครงการ ด าเนินรายการ  
โดยนายราชัย  ชลสินธุ์สงครามชยั 

  
นาวาเอกกิตติพงษ์  พุ่มสร้าง  

รองผู้อ านวยศูนยก์ารรักษาผลประโยชนข์องทางชาติทางทะเล  
(ศรชล.) จังหวัดชุมพร ร่วมแสดงความคิดเห็น 

 

นายไพบูลย์  ลิ้มเลิศวาที  
ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร ร่วมแสดงความคิดเห็น 
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นายส ารอง  สละชีพชชูาติ  

กรรมการชุมชนสขุเสมอร่วมแสดงความคิดเห็น 
นายสิทธิโชค  เล็งไพบูลย์  

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพชุมพร ร่วมแสดงความคิดเห็น 

  
ดร.พรนค์พิเชฐ  แห่งหน 

ประธานมูลนิธิหลวงปูส่งฆ์จนัทสโรเพ่ือการวิจัย  
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

นายธนเทพ  กมศิลป์  
สมาคมเพ่ือนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร 

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

  
บรรยากาศการสัมมนาฯ บรรยากาศการสัมมนาฯ 
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สรุปผลการสัมมนาเพื่อแนะน าโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง 

 
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.  
ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวชั่น อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
ประธานการสัมมนาฯ  นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 
จ านวนผู้ร่วมการสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 163 คน ประกอบด้วย 

 

ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 
1 กระทรวงคมนาคม 2 
2 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 9 
3 บริษัทท่ีปรึกษา 18 
4 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 3 
5 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม 108 
6 ภาคเอกชน 10 
7 กลุ่มสมาคม/องค์กรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 2 
8 ภาคประชาชน 4 
9 สื่อมวลชน 7 

รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาฯทั้งสิ้น 163 
 
สรุปประเด็นค าถาม/ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงจากโครงการฯ ในการสัมมนาฯ   

ผู้ซักถาม  
(ชื่อ /ต าแหน่ง/หน่วยงาน) 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

ด้านรายละเอียดโครงการ การลงทุน และการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งท่าเรือ 
1. นายพรศักดิ์  แก้วถาวร 
ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง 
  
 
  

 ได้เคยมีการผลักดันโครงการรถไฟ/
ถนน ซึ่งได้รับงบประมาณเพื่อด าเนินการ 
ศึกษา จ านวน 28 ล้านบาท เมื่อหลายปี
ก่อน มาถึงปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโครงการ 
Landbridge ซึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product : GPP) ของ
จังหวัดระนองก่อนเกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีมูลค่า 
20,000 กว่าล้านบาท แต่ถ้ามีโครงการ 
Landbridge จะท าให้รายได้ของประชาชน
เพิ่ มขึ้ น โดยต้ องให้ ความส าคัญกั บ

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 
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อุ ตสาหกรรมหลั งท่ า  ซึ่ งจะท า ให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดโตขึ้น 

 ขอให้พิจารณาอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทางทะเล เนื่ องจากจังหวัด
ระนองมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล 
เพียง 20% เท่านั้น ขณะที่สินค้าประมง
อีก 80% จะถูกน าส่งไปที่ต าบลมหาชัย 
อ า เ ภอ เ มื อ งสมุ ท รสาคร  จั งห วั ด
สมุทรสาคร เกือบทั้งหมด ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของจังหวัด
ระนองได้เป็นอย่างมาก 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 

 กังวลเรื่ องต าแหน่ งที่ ตั้ งท่ า เรื อ
จังหวัดระนอง จะอยู่ ในพื้นที่อุทยาน
ทั้งหมด และพื้นที่ป่าชายเลน ก าลังยื่น
เรื่องต่อคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อ
เสนอให้เป็นพื้นที่มรดกโลก และยังมี
ข้อจ ากัดเรื่องปริมาณพื้นที่ที่สามารถ
ด าเนินการได้มีอยู่อย่างจ ากัด เนื่องจาก
พื้นที่ของจังหวัดระนอง สามารถแบ่ง
ออกเป็นพื้นที่ส าหรับเพื่อใช้ประกอบการ 
จ านวน 34% พื้นทีป่่าชายเลนและมรดก
โลก จ านวน 46% และพื้ นที่ ก้ ากึ่ ง 
จ านวน 20% ดังนั้น การก่อสร้างท่าเรือ
ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับพ้ืนท่ีอนุรักษ์ 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 

2. นายมนัส  สุขวาณิชวิชัย 
ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดระนอง 

 การลงทุนควรเป็นการร่ วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ Public 
Private Partnerships (PPP) ซึ่ งมีบริษัท
ของจีนให้ความสนใจ เพราะเช่ือมั่นว่า
โครงการนี้มีความเหมาะสมที่จะลงทุน 

 โครงการมี แผนการจั ด  Market 
Sounding เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีความ
สนใจมาร่วมลงทุนโครงการ 

 บริษัทของจีนไม่เห็นด้วยกับเส้นทาง 
รถไฟจากระนองมาชุมพรเพราะมีชุมชน
หนาแน่น แต่เห็นด้วยกับเส้นทางรถไฟ 
ที่ผ่านพื้นที่พะโต๊ะ หลังสวน ซึ่งมีชุมชน
น้อยกว่า น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 
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 บริษัทของจีนเสนอท่ีจะน าสินค้ามา
เป็นลักษณะคอนเทนเนอร์จากนครชิงเต่า 
มาขึ้นท่าที่จังหวัดชุมพร แล้วขนทางราง
มายังจังหวัดระนอง เพื่อส่งสินค้าไปยัง
ยุโรป ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง และขอให้
พิจารณาพื้นที่ส าหรับใช้ในการวางตู้
สินค้าคอนเทนเนอร์ภายในท่าเรือให้
เพียงพอ 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 

 เสนอให้มีการค านึงถึงเรื่องน้ าขึ้น 
น้ าลงของท่าเรือจังหวัดระนองด้วย
เนื่องจากท่าเรือน้ีจะมีช่วงเวลาน้ าขึ้น-ลง 
จ านวน 2 ครั้งต่อวัน ท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าเทียบท่า เพื่อขนส่งสินค้า 
ขณะที่ท่าเรือในอ่าวไทยจะมีช่วงเวลาน้ า
ขึ้น-ลงเพียง 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 

 ในการวิ เคราะห์ โครงการขอให้
พิจารณาประเด็นความได้เปรียบกับ
คู่ แข่ งต่ างประ เทศ และ เสนอให้มี
การศึกษาการลงทุนและการพัฒนาของ
ประเทศคู่ แข่ ง  เ ช่น  มาเล เซี ยและ
สิงคโปร์ด้วย 

 โครงการมีการศึกษาการท าท่าเรือ
น้ าลึก และการลงทุนจากหลายประเทศ 
เพื่อน ามาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะภูมิ
ประเทศและการน าเข้า -ส่งออกของ
ประเทศไทย 

 เสนอให้มีการลงทุนก่อสร้างโรงกลั่น
น้ ามัน เหมือนนิคมอุตสาหกรรมอีสเทริน
ซีบอร์ด ระยอง เพื่อส่งน้ ามันไปเติมเรือ      
หรือส่งไปยังปลายทางต่าง ๆ เพราะ
อาศัยการขนถ่ายน้ ามัน ก๊าซเฉพาะทาง
ท่อไม่น่าจะเพียงพอต่อความต้องการ 
และท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีการพักท่า  
รอการขึ้นก๊าซหรือน้ ามัน 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 

3. นายประกวด  ตณัโสภณ 
รองประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดระนอง 

 จังหวัดระนองไม่น่าจะมีพื้นที่ที่จะ
น ามาท าเป็นอุตสาหกรรมหลังท่าได้  
เนื่องจากมีพื้นที่น้อยมาก หากต้องใช้พื้นที่
ขนาดใหญ่เพื่ออุตสาหกรรมหลังท่า ควรใช้
พื้นท่ีแถวจังหวัดชุมพร เนื่องจากมีพื้นที่
ราบค่อนข้างมาก แต่หากสามารถจัดตั้ง

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุดครอบ คลุมทุกมิติ 
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อุตสาหกรรมหลังท่าที่จังหวัดระนองได้            
ก็จะส่งผลดีต่อประชาชนชาวจังหวัดระนอง 
โดยให้เช่ือมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม หรือ SME ซึ่งยังมีพื้นที่ท่ีจะมีการโอน
ให้กรมธนารักษ์ดูแลอีกประมาณ 1,000 ไร่ 
ที่คาดว่าจะสามารถน ามาด าเนินการได้ 

 อุ ต ส าหกร รมที่ ท่ า เ รื อ ร ะนอ ง
สามารถด าเนินการได้ คือ โครงการโกดัง
กรมศุลกากร 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุดครอบคลุมทุกมิติ 

  ต้องการให้ จั งหวัดระนองมี เขต 
การค้าเสรี (Free Trade Zone) เขตการ
ด า เนิ นการเพื่ อการส่ งออก (Export 
Processing Zone) และสวนอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ (Logistics Park)   

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุดครอบคลุมทุกมิติ 

  ขอให้พิจารณาเร่งด าเนินโครงการ 
ก่อนประเทศมาเลเซียจะแซงหน้าประเทศ
ไทย ซึ่งขณะนี้ประเทศมาเลเซียก าลังชะลอ
โครงการ East Coast Rail Link (ECRL) อยู่ 
เนื่องจากมีปัญหากับประเทศจีน 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุดครอบคลุมทุกมิติ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. นายพรศักดิ์  แก้วถาวร 
ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
และนายชนนต์  ธานินพงศ ์
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระนอง 
 

 

 

 

 

 

 

 ถ้ามีการสรุปต าแหน่ งที่ ตั้ งของ
ท่าเรือระนองอยู่ในพื้นที่ที่มีการยื่นขอ
ด า เนิ นการ ให้ เ ป็นพื้ นที่ ม รดกโลก  
ที่ปรึกษา จะด าเนินการเรื่องนี้อย่างไร 
และจากผลการศึกษาของที่ปรึกษา
พบว่าพื้นที่ท่ีตั้งท่าเรืออยู่ใน 1 ทางเลือก
ของการศึกษา คือ แหลมสน ที่อยู่ใน
พื้นที่ท่ีเสนอเป็นพื้นที่มรดกโลก 

 พื้นที่ชายฝั่งส่วนใหญ่ของจังหวัด
ระนองเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ท าให้มีเง่ือนไข
ตามกฎหมายในเรื่องการขอเข้าส ารวจ
ศึกษา รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ ท้ังนี้ ในการ
ออกแบบโครงการ ที่ปรึกษาพยายาม
หลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้โครงการมีผลกระทบ
กับพื้นที่อนุรักษ์ แต่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในพื้นที่  อย่างไรก็ตาม  
ในการพัฒนาโคร งการจ า เป็ นต้ อ ง
พิ จ า ร ณ า ห า ค ว า ม ส ม ดุ ล ร ะ ห ว่ า ง
ผลกระทบทางลบและทางบวก  

 เนื่องจากท่ีผ่านมามีการประชุม เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ของคณะ 
กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน คือ 

 ที่ ป รึ กษา ไ ด้ ข อข้ อคิ ด เ ห็ น จ า ก
อาจารย์ เ ช่นเดียวกัน ซึ่ งอาจารย์ ให้
ความเห็นว่าพื้นที่มรดกโลกสามารถมี
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ส ภ า ห อก า ร ค้ า แ ห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไ ท ย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และสมาคมธนาคารไทย ในกลุ่มจังหวัด
อันดามัน โดยเ ชิญนายศักดิ์ อนันต์   
ปลาทอง อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหากรณีถ้าต าแหน่งที่ตั้งท่าเรืออยู่ใน
พื้นที่มรดกโลกจะมีผลอย่างไร และต้อง
มีการด าเนินการอย่างไร 

โครงการพัฒนาควบคู่ ไปด้ วยกันได้   
แต่ประเด็นส าคัญ คือ พื้นที่ทางเลือกของ
โครงการอยู่ ในเขตอุทยานแห่งชาติ   
ซึ่งโครงการต้องไปพิจารณาเง่ือนไขที่
ก าหนดไว้ใน พรบ.อุทยานแห่งชาติฯ  
ทั้งการขออนุญาตเข้าศึกษาส ารวจ และ
การขอใช้พื้นที่  ซึ่งมีระเบียบ ขั้นตอน 
ระบุไว้  

2. นายมนัส  สุขวาณิชวิชัย 
ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดระนอง 

 เห็นด้วยกับโครงการฯ แต่กรณีเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ป่าสงวน ท าให้เกิดความ
ล่าช้า ดังนั้น การเวนคืนต้องด าเนินการ
อย่างรวดเร็วและต้องมีความชัดเจน 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 

3. นายชนนต์  ธานินพงศ์ 
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระนอง 

 พื้นที่หมู่ เกาะระนอง -แหลมสน  
อยู่ระหว่างรอพิจารณาให้ เป็นพื้นที่
มรดกโลก หากมีการก าหนดต าแหน่ง
ที่ตั้งของท่าเรือเป็นพื้นที่มรดกโลกก่อน 
โครงการฯ จะด าเนินการอย่างไร 

 พื้ น ที่ ศึ ก ษ า ต า แ ห น่ ง ท่ า เ รื อ
ด าเนินการ ศึกษาตลอดแนวฝั่งจังหวัด
ระนอง ซึ่งยังไม่ได้ระบุต าแหน่งที่แน่ชัด 
ในกรณีที่ต าแหน่งที่เหมาะสมอยู่บริเวณ
หมู่เกาะระนอง - แหลมสน โครงการฯ 
ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล
พื้นที่อนุรักษ์นั้น เพื่อหาทางออกร่วมกัน 
ทั้งนี้ ในต่างประเทศมีโครงการที่สามารถ
พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ได้ 
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และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)   
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 

 

SRT/TR/P05591/รายงานสรุปผลการสมัมนาฯ/RT01_Chap0_rev00 -14-      

ผู้ซักถาม  
(ชื่อ /ต าแหน่ง/หน่วยงาน) 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

4. นางสาวแสงเดือน  ทองเมืองสกั 
นักจัดรายการวิทยุ อสมท.จังหวดั
ระนอง 

 เสนอให้ศึกษาออกแบบ โดยพิจารณา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง ซึ่ง
จังหวัดระนองเน้นการพัฒนาเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อากาศบริสุทธ์ิ 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา โดยน าเสนอแนวทางในการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลังท่าที่เป็น
อุตสาหกรรม ต้องมีนโยบายในการ
อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( Green and 
Sustainable Development Policy) 
และกลุ่มอุตสาหกรรม Low Carbon 
Emission เพื่อตอบสนองทิศทางของ
อุตสาหกรรมที่เติบโตพร้อมลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโลก 

5. นายประกวด  ตณัโสภณ 
รองประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดระนอง 

 กรณีการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก 
ต้ องรี บประสานงานกั บหน่ วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินโครงการฯ 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 

  การก าหนดต าแหน่งที่ตั้งท่าเรือและ
เส้นทางเช่ือมโยง จะต้องพิจารณาเรื่อง
อุทยานแห่งชาติ ป่าชายเลน พื้นที่ลุ่มน้ า/
ชุ่มน้ า สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณาประกอบ
การศึกษา เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 

การมีส่วนร่วมของประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ 
1. นางสาวแสงเดือน  ทองเมืองสกั 
นักจัดรายการวิทยุ อสมท.จังหวดั
ระนอง 

 เ สนอให้ มี ก า รประชาสั มพั น ธ์
โครงการทั้ ง เ ชิ งรุก  และ เ ชิ งลึ กทุก
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็นโครงการ
ระดับประเทศ และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ชุมชน 

 ที่ปรึกษาจะเริ่มด าเนินการเข้าพบกับ
ประ ชา ชน แล ะห น่ ว ย ง าน ใน พื้ น ที่
ประมาณต้นปี  2565 และจะประชา 
สัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการใน
หน้าเว็บไซต์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

 เสนอให้เชิญสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้นักศึกษา 
ได้รับทราบข้อมูล และเรียนรู้ยุทธศาสตร ์
และหลักในการคิดด้านโลจิสติกส์จาก
การศึกษาโครงการ 

 ที่ปรึกษาเชิญสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย 
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บรรยากาศการสัมมนาฯ 
 

  
ลงทะเบียนรับเอกสาร ลงทะเบียนรับเอกสาร 

  
กล่าวรายงานการสัมมนาฯ  

โดยนางวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์   
รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบาย 

และแผนการขนส่งและจราจร 

กล่าวเปิดการสัมมนาฯ  
โดยนายนพสิทธิ ์ อุดมสุวรรณกุล  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 

  
มอบของท่ีระลกึ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก 

  
บรรยายพิเศษด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม  

โดยนายกิตติพันธ์  ปานจันทร์ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

น าเสนอ กรอบแนวคิดการจัดท าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขนส่งสนิค้าเชื่อมโยง EEC กับ SEC  

โดยดร.นทชัย  วงษ์ชวลิตกุล  ที่ปรึกษาโครงการ 
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น าเสนอรายละเอียดโครงการ นายพรศักดิ์  แก้วถาวร 

ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง ร่วมแสดงความคิดเห็น 

  
นายมนสั  สุขวาณิชวิชัย 

ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดระนอง  
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

นายชนนต์  ธานินพงศ์ 
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระนอง 

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

  
นางสาวแสงเดือน  ทองเมืองสัก 

นักจัดรายการวิทยุ อสมท.จังหวัดระนอง 
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

นายประกวด  ตัณโสภณ 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

  
บรรยากาศการสัมมนาฯ บรรยากาศการสัมมนาฯ 
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สรุปผลการสัมมนาเพื่อแนะน าโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.  
ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ประธานการสัมมนาฯ นางวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิล รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน 

การขนส่งและจราจร 
จ านวนผู้ร่วมการสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้น 220 คน ประกอบด้วย  

 

ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 
1 กระทรวงคมนาคม 1 
2 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 32 
3 บริษัทท่ีปรึกษา 19 
4 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 23 
5 หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม 92 
6 ภาคเอกชน 22 
7 กลุ่มสมาคม/องค์กรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 14 
8 ภาคประชาชน 14 
9 สื่อมวลชน 3 

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 220 
 

สรุปประเด็นค าถาม/ข้อเสนอแนะ และค าชี้แจงจากโครงการฯ ในการสัมมนาฯ 
ผู้ซักถาม  

(ชื่อ /ต าแหน่ง/หน่วยงาน) 
ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

ด้านรายละเอียดโครงการ การลงทุน และการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งท่าเรือ 
1. นายโสพนา  บุญสวยขวัญ 
รองประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 

 เห็นด้วยกับการลงทุนในการด าเนิน 
การโครงการ และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่
รั ฐบาลให้ความส าคัญกั บการพัฒนา
โครงการของภาคใต้ 

 

2. นายประพันธ ์ โลหะวิริยศริ ิ
อนุกรรมการด้านการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 
 

 ต้องการทราบที่มาของการลดระยะ 
เวลาการเดินเรือให้เหลือน้อยกว่า 5 วัน 
และค่า Port handling ที่ถูกกว่าสิงคโปร์ 
และมาเลเซียไม่น้อยกว่า 30%   
 
 
 

 ที่ปรึกษาวิเคราะห์เรื่องเวลามา
จาก 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 สินค้า 
มีอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 จะวิ่งตรง Far 
East ไปยุโรป ส่วนสินค้าอีกกลุ่มหนึ่ง
จะมีการ transshipment และบริโภค 
จาก South East Asia ไปอินโดนีเซีย 
ออสเตรเลีย ปัจจุบันสินค้ากลุ่มนี้
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ผู้ซักถาม  
(ชื่อ /ต าแหน่ง/หน่วยงาน) 

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ค าชี้แจง 

 
 
 

จะต้องวิ่งไปอ้อมที่ช่องแคบมะละกา 
ท าให้สินค้ากลุ่มนี้จะต้องมีการรอที่
ท่าเรือมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน 
ส่วนหนึ่งระยะหลังช่องแคบมะละกา
มีการติดขัด ท าให้เกิดความล่าช้า 
มากขึ้น สินค้ากลุ่มนี้จะไปอินเดีย 
จะต้องมีการมารอคอย ถ้าน าสินค้า
กลุ่มนี้มาผ่านระนองและชุมพร จะร่น
ระยะเวลาได้ ซึ่งเราก าหนดเกณฑ์ว่า
เราจะยกสินค้ากลุ่มนี้ผ่านระนองและ
ชุมพร ไม่เกิน 3 วันจาก 5 วัน 

 โครงการจะสามารถลดระยะทางได้ 
ไม่น้อยกว่า 1,200-1,400 กม.เมื่อระยะทาง
ดังกล่าวมาหารด้วยหน่วยไมล์ทะเล และ
ความเร็วเรือแล้ว ระยะทางจะลดลง 1.3-
1.5 วัน ซึ่งท าให้ระยะเวลาไม่ถึง 5 วันตามที่
น าเสนอ 

 ที่ปรึกษาใช้ระยะเวลาการ
ค านวณการเดินทางทะเลอัตรา
เดียวกัน ซึ่งระยะทางทางทะเล  
จะลดลงได้ประมาณ 1.5 วัน ถึง  
2 วันตามที่น า เสนอ  แต่  5 วัน  
มาจากการลดระยะทางทางทะเล 
2 วัน และลดระยะทางบนฝั่ ง  
3 วัน ซึ่งทางที่ปรึกษาจะน าเสนอ 
ร ายละ เอี ย ด เพิ่ ม เ ติ ม ในส่ วน 
ของร ะยะ เ วล า ในกา รขนส่ ง 
Transshipment ระหว่ างระนอง/
ชุมพร  

 ต้องการทราบที่มาของข้อมูลที่น ามา
ศึกษาและคิดค านวนระยะทาง 

 ที่ปรึกษาน าข้อมูลมาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และตารางการ
เดินเรือมาประกอบการพิจารณา 
เนื่องจากเราต้องการข้อมูลเวลา 
ในการเดินเรือและสินค้าที่คอยอยู่
ที่ท่า 

 
 
 
 
 

 สินค้า Transshipment ได้ระบุว่าจาก
ท่าเรือระนองไปท่าเรือชุมพร หรือจาก
ท่าเรือชุมพรไปท่าเรือระนอง เพราะต้องดู
ความถี่ของการเดินเรือด้วยว่าเป็นเท่าไร  
และต้องน ามาพิจารณาด้วย 

 ที่ปรึกษารับไปศึกษาเพิ่มเติม 
และเพิ่มเติมรายละเอียด เรื่อง
ต้ น ทุ น ที่ ล ด ล ง  เ นื่ อ ง จ า ก
ตั้งสมมติฐานจากระยะทางทาง
ทะเล ซึ่งจะมีระยะทางที่ลดลงจาก
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อินโดนีเซียไปยังกลุ่มอินเดีย กลุ่มนี้
ถือเป็นกลุ่มลูกค้าของโครงการ   

 การน าราคาหน้าตั๋วมาพิจารณาจะมี
ปัญหา เพราะท่าเรือทุกแห่งในโลกมีส่วนลด 
ส่วนลดเป็นไปตามขนาดของลูกค้า  

 การประมาณการค่า  Port 
Handling ที่ปรึกษาประมาณการ
จากค่ายกขน Handling Charge  
จากตัว เลขสิงคโปร์ต่อการยก 
1 ค รั้ ง  335 เ ห รี ย ญ สิ ง ค โ ป ร์ 
ถ้าเทียบกับ Port เมืองไทยจะ 
ถูกกว่า 

 ค่าระวางเรือ ขนาดของเรือ จะมี Cost 
per Unit ไม่เท่ากัน 

 ส าหรับราคาต่อปริมาณการ
ซื้อของ Freight Rate ที่ปรึกษา 
จะน าไปศึกษาเพิ่มเติม 

 เสนอให้มีการทบทวนตัวเลขท่ีเกี่ยวข้อง
กับการค านวณเรื่องต้นทุน ระยะทาง
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย  

 ที่ปรึกษารับไปพิจารณา 

 การประมาณการสินค้าผ่าน Landbridge 
ท่าเรือชุมพร ท่าเรือระนอง 20 ล้าน TEUs 
เป็นตัวเลข UNCTAD ของปีใด และอยู่ใน 
Category ใด 

 ที่ ป รึ ก ษ า ใ ช้ ตั ว เ ล ข จ า ก 
UNCTAD ปี2018/2019 วิ เคราะห์
ส ถิ ติ ข อ ง  Origin - Destination 
Import Export รายสินค้าจาก HS 
Code 

 ที่ปรึกษายังไม่ได้ใช้ตัวเลขจริง
ที่มีการเผยแพร่ แต่เป็นตัวเลขท่ีได้
จากการประมาณการ กรณีตัวเลข 
HS CODE รายสินค้าของ UNCTAD 
ซึ่งข้อมูลยังไม่อัพเดตในปีล่าสุด 
แล้วลบออกด้วยปริมาณสินค้าที่ไม่
น่าจะมาทางตู้คอนเทนเนอร์ออก 
แล้วท าเป็น OD ไปกลับระหว่าง
ประเทศที่อยู่กับมหาสมุทรแปซิฟิก 
ไปถึงกลุ่มอินเดีย แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง แล้วมาจับคู่ OD 
เพื่อน ามาดูที่มีความเป็นไปได้ที่ไม่
อ้อมสิงคโปร์ จะมีสินค้าประเภท
ไหนท่ีพอจะเป็นไปได้บ้าง 
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 ปี2019 เป็นตัวเลขของทุก
ประเทศ เบื้องต้นคาดว่าสินค้าที่ส่ง 
ข้ ามจากจีนไปยุ โรป ไม่น่ าจะใช้ 
เส้นทางนี้ และสินค้าที่ transshipment  
อยู่ในเอเชีย สินค้าจากเวียดนาม
ไปบังคลาเทศอาจไม่ต้องอ้อมไป
ช่องแคบมะละกา โดยอาจจะมา
ทางเรือ รถไฟ เพื่อมาใช้ท่าเรือ
ระนอง หรือสินค้าจากอินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ อาจจะไม่จ าเป็น 
ต้องอ้อม เพื่อมาใช้เส้นทางนี้แทน 
เป็นกลุ่มตัวเลข transshipment 
และ ใ ช้ตั ว เ ลข  Export Import 
ของประเทศไทย 

 กรณีที่โครงการเกิดขึ้น คอนเทนเนอร์ 
ที่จะใช้ Landbridge เส้นนี้ กับท่าเรือที่มี
อยู่ จากการประมาณการว่าคอนเทนเนอร์
จะมาทางฝั่งตะวันตกประมาณ 2.56 ล้าน 
TEUs และไปทางฝั่งตะวันออกประมาณ  
1.10 ล้ าน  TEUs ขณะที่ประเทศไทยมี  
throughput ที่ เป็นคอนเทนเนอร์ อยู่ ที่
ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ และ
ท่าเรือสงขลา ประมาณ 10 ล้าน TEUs 
ตัว เลขส่ งออกประมาณ 5 ล้ าน TEUs 
แสดงว่าจะมีคอนเทนเนอร์มาลงที่ท่ า 
Landbridge นี้ประมาณ 3.5 ล้าน TEUs 
ใช่หรือไม่ 

 ปรึกษาก าลังอยู่ ในระหว่าง
การศึกษา พร้อมรับไปพิจารณา 

3. นายกรกฏ  เตตริานนท์ 
กรรมการหอการคา้ไทย 

 ต้องการทราบประมาณการต้นทุน และ
ผลตอบแทนของโครงการ 

 ที่ปรึกษาได้ประเมินมูลค่าการ
ลงทุนเบื้องต้นในโครงสร้างพื้นฐาน
อยู่ท่ี 2 แสนล้านบาท 

 โครงการให้ความส าคัญกับรายได้จาก
การขนส่งสินค้าทางตู้คอนเทนเนอร์ หรือ
รายได้จากกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
มากกว่ากัน 

 ที่ ป รึ กษ า รั บ ไ ป พิ จ า ร ณ า
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 
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 โครงการนี้จะเสริมรับกับระเบียบ
เศรษฐกิจภาคตะวันออก และจะร่วมกัน
ผลักดันประเทศไทยไปในทิศทางใด 

 ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการศึกษา 
เพื่อออกแบบให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 

 เห็นด้วยกับการลงทุนเพื่อท าให้ต้นทุน
การขนส่งลดลง และต้องการให้โครงการ
สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้จริง และ
แข่งขันกับผู้ประกอบการในตลาดโลกได้ 

 

 ต้องการทราบว่าถ้าโครงการเกิดขึ้น  
จะส ามา รถลดต้ นทุ นก ารขนส่ ง ไ ด้ กี่
เปอร์ เซ็นต์  และโครงการจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์กับกลุ่มใดบ้าง 

 ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการศึกษา 
เพื่อออกแบบให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ครอบคลุมทุกมิติ 

4. นายสมพร  กัณฐัศว์ก าพล 
รองประธานสมาคมเจ้าของและ
ตัวแทนเรือกรุงเทพ 

 เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ก า ร ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด
transshipment port ในภาคใต้ ระหว่าง
จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร 

 

 เสนอให้แก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง transshipment เพราะ
ถ้าไม่มีการแก้ไขกฎหมาย และระเบียบ  
จ ะ ท า ใ ห้  transshipment ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น 
เนื่องจากตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา
ท่าเรือแหลมฉบังมี throughput อยู่ 8 ล้าน 
TEUs แต่มีสินค้า transshipment เพียง 4 หมื่น 
TEUs เท่านั้น 

 ที่ปรึกษาได้ประมาณค่าลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานประเมินเบื้องต้น
อยู่ท่ี 200,000 ล้านบาท ส่วนเรื่อง
การพิจารณาเรื่องผลกระทบต่าง ๆ  
ด้านเศรษฐศาสตร์และสังคมอยู่ใน
ขั้นตอนการศึกษาที่ปรึกษาส่วน
กฎหมายด้าน transshipment รบั
ไปพิจาณาศึกษาด้วย 

 เสนอให้มีการวางแผนการขนส่งสินค้า
ที่ทางที่ปรึกษาคาดการณ์ว่าจะมีสินค้า 
ผ่านระหว่างจังหวัดระนองและจังหวัด
ชุมพร สูงถึง 16 ล้าน TEUs ต่อป ีเท่ากับว่า
จะมีการขนส่งสินค้าวันละ 4.5 หมื่น TEUs 
ต่อวัน  

 ที่ ป รึ ก ษ า ว า ง แ ผ น อ ยู่ ว่ า
เส้นทางเช่ือมโยงนอกจากจะเป็น
มอเตอร์เวย์แล้ว ยังมีออกแบบทาง
รถไฟให้เป็น Double Stack เพื่อ
จะขนส่งให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

5. รศ.ดร.มาโนช  โลหเตปานนท์ 
ผู้อ านวยการสถาบันการขนส่ง 

 เสนอให้ ความส าคัญกั บทางด้ าน 
Demand ว่าจะมีก าหนดกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดที่จะสามารถดึงส่วนแบ่งการ
ตลาดโลก และก าหนดสัดส่วนว่าควรจะได้
เท่าไหร่ เพื่อท าให้สามารถใช้โครงสร้าง
พื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ที่ปรึกษาอยู่ในระหว่างการ 
ศึกษารายละเอียดของ Demand 
และตัวช้ีวัดทางด้าน GDP 
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 เสนอให้มีดัชนีตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ (KPI) และการก าหนดเป้าหมาย
เบื้ องต้น เพื่ อท า ให้ โครงการสามารถ
ประเมินความส า เร็ จของโครงการได้ 
ในอนาคต 

 ที่ปรึกษาอยู่ในระหว่างการ 
ศึกษารายละเอียดของ Demand 
และตัวช้ีวัดทางด้าน GDP 

 เสนอให้มีก าหนดรูปแบบทางเลือกของ 
Business Model นอกเหนือจากรูปแบบ
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐบาลและ
เอกชน ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เนื่องจาก 
ที่ผ่านมาเมื่อมีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชนแล้ว รัฐจะก ากับและปล่อยให้
เอกชนด าเนินการเพียงล าพัง 

 ที่ปรึกษาอยู่ในระหว่างการ 
ศึกษารายละเอียดของ Business 
Model 

6.นางสาวพิมพรรณ  โอวาสิทธิ ์
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอป
เมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
  

 สนใจร่วมลงทุนกับภาครัฐในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และคาดว่าถ้าโครงการ
เกิดขึ้นจริง จะท าให้ เกิดประโยชน์กับ
ประเทศอย่างแน่นอน 

 ที่ ป รึ กษ า รั บ ไ ป พิ จ า ร ณ า
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 

 ต้องการทราบว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้น 
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับท่าเรือ 
ในประเทศ เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
กรุงเทพ และท่าเรือสงขลา เป็นต้น 

 ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการศึกษา 
เพื่อออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ครอบคลุมทุกมิติ 

 เสนอให้มีการจัดท ากลยุทธ์และการ
บริหารจัดการของท่าเรือที่เกี่ยวข้องให้กับ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการ
เกิดขึ้นของโครงการ 

 ที่ ป รึ กษ า รั บ ไ ป พิ จ า ร ณ า
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 

 เสนอให้ที่ปรึกษาควรศึกษากลยุทธ์ 
หรือแผนธุรกิจของประเทศต่าง  ๆ ใน
ภูมิภาคนี้ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย 

 ที่ ป รึ กษ า รั บ ไ ป พิ จ า ร ณ า
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 

7.นายพลกฤต  ประสิทธ์ิศิลปส์ิร ิ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 เห็นด้วยกับภาพรวมของโครงการ และ
การด าเนินการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ
และเอกชน 

 

 การจัดท าเล่มรายงานการศึกษาวิเคราะห์
โครงการ และสัญญาร่างลงทุน ต้องน าเสนอ
ตัวเลขประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายและ 

 ที่ ป รึ กษา รั บ ไ ปพิ จ า รณา
ประกอบการศึกษา  
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รายได้ในการด าเนินงานท่ีสะท้อนความเป็น
จริงมากที่สุด ซึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมาก 
คือ ตัวเลขผลตอบแทนการลงทุน เนื่องจาก
ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจประสบกับปัญหาเรื่องตัวเลข
ผล ต อบ แ ทน ก า ร ล งทุ น ที่ ไ ม่ แ ท้ จ ริ ง 
ซึ่งท าให้กลายเป็นภาระของกระทรวงการคลัง 

 เสนอให้พิจารณาให้ความส าคัญกับ 
Complimentary Project ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของแหล่งที่มาของรายได้ของโครงการ 
เนื่องจากเห็นว่าโครงการมีพื้นที่ที่อยู่ใน
พื้นที่พัฒนาเชิงการท่องเที่ยวและธุรกิจ
การค้าได้ 

 ที่ ป รึ กษา รั บ ไ ปพิ จ า รณา
ประกอบการศึกษา  

 ควรมีการก าหนดแบ่งแยกหน้าที่ และ
อ านาจในการด าเนินงานโครงการอย่างชัดเจน 
เนื่องจากโครงการนี้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามา
เกี่ ยวข้องไม่น้อยกว่ า 5 หน่วยงาน เช่น  
การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทยและนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย แม้ว่าพระราชบัญญัติร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จะมีกลไก 
ที่จะรองรับไว้แล้วก็ตาม 

 ที่ ป รึ กษา รั บ ไ ปพิ จ า รณา
ประกอบการศึกษา เพราะถ้ามี
การด าเนินงานโครงการ ที่ปรึกษา 
จ าเป็นต้องศึกษาทุกการเช่ือมต่อ 
ทั้งทางบก และทางราง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

  เสนอให้ค านึงถึงปริมาณและเส้นทาง
การเดินเรือกับผู้ประกอบการท่าเรือต่าง ๆ 
เพราะปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศไทย
แพ้คดีในช้ันอนุญาโตตุลาการเรื่องการ
ก่อสร้างท่าเรือแข่งกับเอกชน ท าให้ต้อง
สูญเสียเงิน 1,200 ล้านบาท  

 ที่ ป รึ กษา รั บ ไ ปพิ จ า รณา
ประกอบการศึกษา  

8.นายภัคธร  เนียมแสง 
สภาผู้ขนส่งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศ
ไทย 

 เสนอให้พิจารณาตัวเลข transshipment 
ที่มีการน าเสนอถึง 16 ล้าน TEUs ที่จะเข้ามา
โครงการนี้มีที่มาจากที่ใด  

 ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษา 
ในรายละเอียดต่อไป 

 ต้องการทราบปัจจัยที่ท าให้สายการ
เดินเรือเข้ามาใช้พื้นที่โครงการ 

 ที่ ป รึ กษ า รั บ ไ ป พิ จ า ร ณ า
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
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ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครอบคลุม
ทุกมิติ 

 เสนอให้มีการพิจารณาผลกระทบ 
อันเกิดจากการก่อสร้างท่าเรือ Tuas ของ
สิงคโปร์ต่อการด าเนินงานโครงการนี้ 

 ที่ ป รึ กษ า รั บ ไ ป พิ จ า ร ณ า
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครอบคลุม
ทุกมิติ 

 ควรก าหนดกลยุทธ์และแรงจูงใจที่จะ
ท าให้ผู้ส่งออกและผู้น าเข้าที่จะมาใช้ท่าเรือ
ทั้ง 2 แห่งนี้  

 ที่ ป รึ กษ า รั บ ไ ป พิ จ า ร ณ า
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 

 เสนอให้มีการก าหนดเงื่อนไขการลงทุน
ที่เอื้ออ านวยต่อการลงทุนในโครงการนี้  
เนื่ อ งจากโครงการจะมี การลงทุน ใน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้ว ยังต้องมี
การลงทุนในพื้นที่โดยรอบ เพราะไม่แน่ใจ
ว่าทั้ง 2 จังหวัดจะมีแหล่งวัตถุดิบเพียงพอ 
ที่จะมาตั้งโรงงานเพื่อผลิตและส่งออกไปยัง
ทั้ง 2 ฝั่งทะเล  

 ที่ ป รึ กษ า รั บ ไ ป พิ จ า ร ณ า
ประกอบการศึกษา เพื่อออกแบบ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ครอบคลุม
ทุกมิติ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.นายโสพนา  บุญสวยขวัญ 
รองประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 

 กังวลเรื่องการก่อสร้างท่าเรือทั้งจังหวัด
ระนองและจังหวัดชุมพร จะก่อให้ เกิด
ผลกระทบด้านระบบนิเวศวิทยาทางทะเล  

 ที่ปรึกษาจะรวบรวมประเด็น
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เพื่อน าเสนอ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในวาระต่อไป 

2.นายสุขสันต์  เพ็งดิษฐ ์
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

 เสนอให้มีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของโครงการที่สะท้อนสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของโครงการ 
 

 ที่ปรึกษาช้ีแจงว่าวัฒนธรรม
นับเป็นหนึ่งในปัจจัยของกรอบ
การศึกษาสิ่งแวดล้อม  

 ที่ปรึกษาจะก าหนดให้เป็น
เ งื ่อนไขส าหรับผู ้ที ่จะลงทุนใน
โครงการ 
 
 

 ปัจจุบันจังหวัดระนองได้ประสานกับ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
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เพื่อประกาศให้พื้นที่จังหวัดระนองเป็นพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ
จังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดเขต
พัฒนาพ้ืนท่ีท่องเที่ยวตะวันตก 

3.นายกรกฏ  เตติรานนท์ 
กรรมการหอการคา้ไทย 
 

 ต้ องการทราบผลกระทบทางด้ าน
เศรษฐกิจ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
และผลกระทบทางด้านสังคมที่เป็นรูปธรรม 

 การศึกษาผลกระทบด้ าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 
อยู่ในข้ันตอนการศึกษาโครงการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ 
1.นางสาวพิมพรรณ  โอวาสิทธิ ์
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอป
เมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการ 
และรอรับทราบรายละเอียดของโครงการ 
เพื่อภาคเอกชนจะได้เตรยีมการรองรับตอ่ไป 
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บรรยากาศการสัมมนาฯ 
 

  
ตรวจ ATK หาเชื้อไวรัส Covid-19 ลงทะเบียนรับเอกสาร 

  
กล่าวรายงานการสัมมนาฯ  
โดยนายจิรโรจน์  ศุกลรัตน์  

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภมูิภาค 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                                                                                                              

กล่าวเปิดการสัมมนาฯ  
โดยนางวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์   

รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร 

  
ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก น าเสนอรายละเอียดโครงการ 

  
นายโสพนา  บุญสวยขวัญ 

รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

นายประพันธ์  โลหะวิริยศิริ 
อนุกรรมการด้านการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็น 



การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  รายงานสรุปผลการสัมมนาฯ  

และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)   
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นายสุขสันต์  เพ็งดิษฐ์ 

องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความคิดเห็น 

นายกรกฏ  เตติรานนท์ 
กรรมการหอการค้าไทย ร่วมแสดงความคิดเห็น 

  
นายสมพร  กัณฐัศว์ก าพล 

รองประธานสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

รศ.ดร.มาโนช  โลหเตปานนท์  
ผู้อ านวยการสถาบันการขนส่ง  ร่วมแสดงความคิดเห็น 

  
นางสาวพิมพรรณ  โอวาสิทธิ์ 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

นายพลกฤต  ประสิทธิ์ศิลปส์ิริ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

  
นายภัคธร  เนียมแสง 

สภาผู้ขนส่งสนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

บรรยากาศการสัมมนาฯ 

 


